



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐-๕๖๐๒-๙๖๕๙
ที่ ศธ ๐๒๙๔/ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๓๘๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสถานที่อื่นๆ พร้อมกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อลำดับที่ ๙๕ และ ๑๐๑ ถึง ๑๑๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้าราชการที่มีรายชื่อให้เข้ารับการ พัฒนา จำนวน ๑ ราย คือ นายเอกชัย จันทา ศึกษาพิเศษชำนาญพิเศษ (รายชื่อลำดับที่ ๑๐๘) จึงเห็นควร แจ้ง นายเอกชัย จันทา เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชวลิตา กระจ่างทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นควรแจ้ง นายเอกชัย จันทา
เข้าร่วมการพัฒนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สมร

(นางสายชล สังข์พันธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เห็นควรพิจารณา.....
<input checked="" type="radio"/> เห็นชอบ
<input type="radio"/> อนุญาต
<input type="radio"/> อนุมัติฯ
<input checked="" type="radio"/> ให้ดำเนินการตามที่เสนอ

(นางมณีรัญ เทียมศรี)

รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

- 110

สม

(นายธัญ สายสุจริต)

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๓๙๐



๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
รับที่ 885 / 2565
วันที่ 2 ก.พ. 2565
เวลา.....
ส่ง
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๑๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. กำหนดการเข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศที่อ้างถึง ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ซึ่งขณะนี้ได้มีการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๑๐๗ คน โดยส่วนที่เหลือจะมีการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลำดับไปตามตำแหน่งว่าง ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก (๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ส่งมาด้วย ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสถานที่อื่น ๆ พร้อมกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง ด้วยมีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่อ้างถึงข้างต้น เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อลำดับที่ ๙๕ และรายชื่อลำดับที่ ๑๐๑ ถึงรายชื่อลำดับที่ ๑๑๔ เข้ารับการพัฒนาครั้งนี้ และใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๑๓ จังหวัด ที่ส่งมาด้วย ๓ แจ้งให้ผู้มีรายชื่อในสังกัดเข้ารับการพัฒนา

จึงเรียน ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการแจ้งให้ผู้มีรายชื่อฯ เข้ารับการพัฒนา ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานของผู้เข้ารับการพัฒนา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนู ชวัญเดช)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๓



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
และศึกษาธิการจังหวัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด โดยกำหนดเงื่อนไขผู้ได้รับ
การคัดเลือกต้องได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๕

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ไว้ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด หรือศึกษาธิการจังหวัด

๒. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา

๓. ให้ผู้ดำเนินการพัฒนาจัดทำรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนามาตามขอบข่ายการพัฒนา ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

๔. ขอบข่ายการพัฒนา กำหนดเป็น ๓ ส่วน (ระยะเวลาพัฒนา ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๓๕ วัน และตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน) ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะ (ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน) ประกอบด้วย

๑) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น เน้นการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ได้แก่ การบริหารงานแผนงาน การบริหารการเรียนรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากร และงบประมาณ การบริหารงานเลขานุการองค์คณะบุคคล การบริหารการศึกษาเอกชน การบูรณาการ แผนงานและโครงการ การติดตามและประเมินผลการศึกษา

๒) วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

๓) การนำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการไปใช้ ในการบริหารจัดการศึกษา

๔) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหาร จัดการศึกษา



๕) การเสริมสร้างจิตอาสา และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

๖) การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง (ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน)

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้สภาพจริงในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ ในภารกิจความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตำแหน่ง มีรองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง หรือได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในประเทศหรือต่างประเทศ

ส่วนที่ ๓ การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด (ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๕ วัน)

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รายงานผลการเรียนรู้ในสภาพจริงของการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด แล้วนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๕. วิธีการพัฒนา

ให้ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้ในสภาพจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแนะ ศึกษาดูงานและวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เน้นกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่ง

๖. การประเมินผลการพัฒนา เป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยจัดให้มีการประเมินผลก่อนพัฒนา ระหว่างพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยมีเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ดังนี้

๖.๑ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งในส่วนของการประเมินผลระหว่างการพัฒนาและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๖.๒ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งในส่วนของการประเมินผลระหว่างการพัฒนาและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐



๗. มาตรฐานการพัฒนา ให้ผู้ดำเนินการพัฒนาดำเนินการตามมาตรฐานการพัฒนา ดังนี้

๗.๑ การบริหารจัดการ

จัดทำรายละเอียดหลักสูตรและดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยากร ดำเนินการพัฒนาโดยยึดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนา จัดวิทยากรเป็นคณะหรือทีมจัดการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นให้เพียงพอ

๗.๒ วิทยากร และวิทยากรที่เลี้ยง

คัดเลือกวิทยากร และวิทยากรที่เลี้ยงที่มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางการบริหารในเรื่องที่รับผิดชอบและการสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา โดยเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสำคัญ

๗.๓ สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

จัดทำคู่มือ เอกสารประกอบการพัฒนาส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อทัศนูปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอ

๗.๔ สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา

สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอในระหว่างการพัฒนา

๗.๕ การประเมินผลการพัฒนา

การประเมินผลการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงและได้มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาและวิทยากรต้องปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เครื่องมือวัด และประเมินผล รวมทั้งดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๘. เมื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้แล้ว ให้ผู้ดำเนินการพัฒนารายงานการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอความคิดเห็นให้ ก.ค.ศ. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังการพัฒนาเสร็จสิ้น



กำหนดการพัฒนาหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
และตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด	วัน เวลา สถานที่	
	หลักสูตรรองศึกษาธิการจังหวัด	หลักสูตรศึกษาธิการจังหวัด
ช่วงที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content)	ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๑๕ วัน) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๑๐ วัน) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ช่วงที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)	- ฝึกปฏิบัติงานส่วนกลาง (๓ วัน) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	- ฝึกปฏิบัติงานส่วนกลาง (๓ วัน) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
	- ฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด (๑๒ วัน) ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕	- ฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด (๑๒ วัน) ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ช่วงที่ ๓ การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำเสนอแผนกลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด	ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (๕ วัน) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (๕ วัน) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หมายเหตุ

- กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา เบิกค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
- ประสานงาน คุณอำพร จิตรใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โทร. ๐๘๑-๘๘๐-๒๑๐๖
คุณสุนทรีย์ ไกรกาบแก้ว โทร. ๐๘๑-๗๒๑-๓๒๕๑ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
www.nidtep.go.th

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕				
๑	นายอดิสร แก้วเซ่ง	รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง	ลำดับที่ ๙๕
๒	นางอัจฉรียา ชุมนุช	รองศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	ลำดับที่ ๑๐๑
๓	นางเชาวนี้อย์ สายสุดใจ	รองศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	ลำดับที่ ๑๐๒
๔	นางอภิญา แพทย์ศรี	รองศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดปัตตานี	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	ลำดับที่ ๑๐๓
๕	นายสาคร ไหวงศ์	รองศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดพะเยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	ลำดับที่ ๑๐๔
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕				
๖	นายสุพงษ์ โอวาท	รองศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร	ลำดับที่ ๑๐๖
๗	นางนิศารัตน์ เหมือนตา	รองศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ลำดับที่ ๑๐๗
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓				
๘	นายเอกชัย จันทา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์	ลำดับที่ ๑๐๘
๙	นายณรงค์ พันหนูเทียม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน	ลำดับที่ ๑๐๙
๑๐	นางสาวชัชวราภรณ์ ภูนาโท	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำดับที่ ๑๑๐
๑๑	นางจินดา กำลั้งประสิทธิ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	ลำดับที่ ๑๑๑
๑๒	นางสาวสุวรรินทร์ เพ็ญธัญญการ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน	ลำดับที่ ๑๑๒
๑๓	นายนิพนธ์ พรหมเมศรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา	ลำดับที่ ๑๑๓
๑๔	นายอุไรวรรณ วิชัยกุล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง	ลำดับที่ ๑๑๔